



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

ตาม ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๘ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งรายละเอียดให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวทราบ ดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามที่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาแจ้งและยื่นเอกสารไว้ในการสมัคร หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะไม่ได้รับการพิจารณาในการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ทั้งสิ้น

๒. สถานที่สรรหา โดยจะดำเนินการสอบปฏิบัติ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และสอบสัมภาษณ์ ในเวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

๓. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว นำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ไปแสดงในวันสรรหาด้วย

๔. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติ ของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด

๕. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ไม่สวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืด โดยเด็ดขาด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชัยนันท นิลพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	สถานที่สอบ
๑๐๑	นายวัชรพงศ์ อภิชัย	วันพุธ ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (สอบปฏิบัติ) เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป (สอบสัมภาษณ์) ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

